

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tôi tên: **PHAN VĂN HÓA** .

Cấp bậc: Thượng tá.

Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1972.

Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên.

Chức vụ chính quyền: Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Nơi ở hiện nay: Ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Kính thưa các đồng chí, thưa bà con cử tri!

Là một cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trưởng thành từ cơ sở, trong quá trình học tập, rèn luyện và công tác trong bộ đội biên phòng trên các cương vị, bản thân luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; luôn toàn tâm, toàn ý với công việc, gắn gũi với quần chúng trong đơn vị, gắn bó mật thiết với bà con Nhân dân nơi biên giới, nơi đơn vị đóng quân. Tại nơi cư trú, tôi và gia đình luôn mẫu mực về đạo đức, lối sống, ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

Trên từng cương vị công tác, bản thân luôn cùng tập thể đơn vị lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững ANCT, TTATXH góp phần xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân.

Trải qua thực tiễn công tác, tôi đã nhận thức rõ vị trí vai trò to lớn của Nhân dân và cử tri cả nước, sự đóng góp công sức của Nhân dân sẽ quyết định đến vận mệnh của đất nước, ý Đảng – lòng dân phải hòa quyện làm một, quân với dân phải cùng chung một ý.

Kính thưa các đồng chí, thưa bà con cử tri!

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tôi có ý thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương. Tôi ứng cử với một mong muốn tha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói của Nhân dân, nguyện vọng chính đáng của cử tri huyện nhà vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, phản ánh, đề nghị giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của cử tri.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ quyết tâm cam kết, thực hiện:

Một là: tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về kinh tế - xã hội; luôn tu dưỡng về phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống, xây dựng động cơ phấn đấu trong sáng, không vụ lợi; chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng, tôn trọng, bảo vệ và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời tích cực đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch phá hoại công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho Nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Hai là: thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và đưa tiếng nói của Nhân dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Thực hiện tốt việc tiếp xúc phản ánh trung thực những kiến nghị chính đáng của cử tri cũng như tích cực tham gia mọi hoạt động của HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh, kết hợp chặt chẽ với sự giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của bộ

máy chính quyền các cấp, thực hiện việc chất vấn đối với các cơ quan có trách nhiệm về những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Ba là: góp phần cùng Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách thuận lợi giúp huyện Bù Đốp phát triển nhanh, bền vững hơn, phát huy được những lợi thế của mình trong phát triển kinh tế, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo với các vùng trong tỉnh. Trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm là giảm nghèo nhanh, bền vững; tạo điều kiện hỗ trợ chính sách vay vốn, việc làm cho người dân còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết các vấn đề thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô ở một số địa phương trong huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới; chú trọng các chính sách an ninh xã hội, phát triển y tế, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, nâng cao đời sống của người dân với tinh thần **“không để ai bị bỏ lại phía sau”**; tạo điều kiện để mỗi người dân đều có cơ hội làm giàu chính đáng.

Bốn là: trên cương vị công tác đảm nhiệm, sẽ cùng tập thể Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở phía Campuchia; xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thể chế hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng – an ninh đi vào thực tiễn trong cuộc sống trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, luôn chú ý phát hiện những bất cập, đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước ngày càng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; xây dựng bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng chiến đấu và sức cơ động; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong quân nhân, xứng danh **“Bộ đội Cụ Hồ”**; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm là: trên cương vị là đại biểu HĐND tỉnh, bản thân sẽ có điều kiện quan tâm hơn đến công tác chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai khi xảy ra, thường xuyên phối hợp với các lực lượng liên quan bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới của tỉnh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện quan điểm

bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho Nhân dân vùng biên giới của tỉnh. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các cử tri!

Đây là lần đầu tiên tôi ứng cử vào HĐND tỉnh, dù vậy tôi vẫn nhận thức được rằng, đại biểu HĐND phải thật sự là người sâu sát quần chúng, dám đặt vấn đề, dám nói thẳng, nói thật, có trách nhiệm với những mục tiêu, việc làm dám đi đến cùng sự việc. Vấn đề mà tôi quan tâm là làm sao để pháp luật đi vào cuộc sống, làm tiền đề thực hiện nền dân chủ; phải phát huy cho được trí tuệ và công sức của Nhân dân; tăng cường tình đoàn kết quân – dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

Trên cơ sở đó, từ ý nguyện chính đáng của cử tri, tôi sẽ đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc thật sự hiệu quả, thiết thực để phục vụ cuộc sống cộng đồng cũng như thúc đẩy kinh tế - văn hóa – xã hội phát triển.

Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của “Bộ đội Cụ Hồ”, tôi xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ là người đại biểu của Nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.